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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ.256๖

วันพุธท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด

ผู้เข้าประชุมฯ

ลําดับ

ท่ี

ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

๑ นายมนชัย พร้อมมูล ประธานสภา ฯ มนชัย พร้อมมูล

๒ นายประวิทย์ บุญมี รองประธานสภาฯ ประวิทย์ บุญมี

๓ นายสุนทร กิฬาลาช สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๑ สุนทร กิฬาลาช

๔ นางหฤทัย ทองสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๒ หฤทัย ทองสุวรรณ

๕ นางสุธาสินี อยู่ในธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๓ สุธาสินี อยู่ในธรรม

๖ นายจรัส พงษ์รอด สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๔ จรัส พงษ์รอด

๗ นายเฉลิมชัย ธนากรวโรดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๕ เฉลิมชัย ธนากรวโรดม

๘ นายปรีชา นาคอ่วมค้า สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๗ ปรีชา นาคอ่วมค้า

๙ นางสายทอง เอ่ียมมี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๙ สายทอง เอ่ียมมี

๑๐ นายธเนศ เลิศสมจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๑๐ -

๑๑ นางสาวณาปรีญา นกแก้ว เลขานุการสภาฯ ณาปรีญา นกแก้ว

ผูไ้ม่มาประชุมฯ

- นายธเนศ เลิศสมจิตร สมาชิกสภา อบต.ท่าตลาด หมู่ท่ี ๑๐
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ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

1. นายนิวัติ หิรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

2. นายฉลวย เกตุบุญลือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

๓. นายบุญชัย เตชะศิรินุกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

๔. นางสาวอารีย์ เป่ียมมีสมบูรณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด

๕. นางสาวสุรภา ทองเมือง ผู้อํานวยการกองคลัง

๖. พันจ่าเอกสุริยน พรหมศิริ หัวหน้าสํานักปลัด

๗. นายศุภชัย ชุษณะนาคินทร์ ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ

๘. นางสาวสายฝน บํารุงนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๙.นายชัยวัฒน์ ม่ันจินดา นักทรัพยากรบุคคล

๑๐.นางสาวนันทพัทธ์ ชัยด้วง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑๑.นางสาวกาญจนา ดีโสภา นักวิชาการศึกษา

๑๒.นางสาวสุภารัตน์ คํานันท์ เจ้าพนักงานพัสดุ

๑๓.นายมานิตย์ นาคอ่วมค้า พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา

๑๔.นางสาวฐิติมา วงษ์แม่น้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สป.)

๑๕.นางสาววรรณิภา ศิริผล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สป.)

๑๖.นางสาวปยิธิดา แสงค้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สธ.)

๑๗.นางสาวจีรภรณ์ ทองบ้านกวย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สธ.)

๑๘.นางสาวปรียาภรณ์ เจริญยศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๑๙.นางสาวพนิดา ยูรสวัสด์ิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กศ.)

๒๐.นายณรงค์ อ่วมดีสุด พนักงานขับรถยนต์

๒๑.นางสาวมนธิรา สิงห์ชู นักวิชาการเงินและบัญชี

๒๒.นางสาวปยิมาภรณ์ มันทะกะ นิติกร

๒๓.นางสาวสินีนารถ มะหะหมัด นักพัฒนาชุมชน

๒๔.นางสาวศศิธร กัลยาวุฒิพงศ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒๕. นายสุรศักดิ์ ศรแก้ว หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง

๒๖. นางรัชฎาภรณ์ รอดไธสง ผู้ดูแลเด็ก

๒๗. นางสาวสุวรรณา นาคอ่วมค้า ผู้ดูแลเด็ก

๒๘. นางสาววาสนา ทองประดิษฐ์ ครู

๒๙. นายชัยวัฒน์ นาคสู่สุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เม่ือถึงเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด มาครบองค์

ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด ได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยและกล่าว

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ.256๖

วันพุธท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ท่าตลาด

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมนชัย พร้อมมูล - วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด สมัย

ประธานสภาฯ สามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นะครับ และในวันน้ีนายธเนศ

เลิศสมจิตร สมาชิกสภา อบต.ท่าตลาด ได้ลาต่อประธานสภาฯ ว่าไม่ได้

เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ในวันน้ี

ท่ีประชุมฯ -รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ท่าตลาด

นายมนชัย พร้อมมูล -ตามที่ได้ส่งเอกสารสําเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

(ประธานสภาฯ) ตําบลท่าตลาด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด สมัย

วิสามัญ คร้ังที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.256๖ เม่ือวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม

๒๕๖๖ เวลา 1๐.๓0 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล

ท่าตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้แก่สมาชิกฯ ได้

ตรวจทานไปแล้ว หากมีสมาชิกฯ เห็นข้อความใดไม่ถูกต้อง จ ะ ข อ ใ ห้

แก้ไขถ้อยคําใดในรายงานการประชุมคร้ังน้ี หรือหากไม่มีข้อขาดตก

บกพร่องท่ีจะขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ท่าตลาด ได้กรุณาให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ท่ีเสนอในครั้งน้ี

ด้วยครับ

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี

๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เป็นเอกฉันท์ จํานวน ๙ เสียง
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

นายนิวัติ หิรัญ -เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.ท่าตลาด สมาชิก อบต.ท่าตลาด

(นายก อบต.ท่าตลาด) หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายนิวัติ

หิรัญ ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด ขอเสนอญัตติ

เร่ืองด่วน เร่ืองขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาดเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ และขออนุญาตแจกเอกสารต่อที่ประชุม

สภาฯ ด้วยครับ

นายมนชัย พร้อมมูล -กระผมอนุญาตครับ และขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

(ประธานสภาฯ) ท่าตลาด ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอจ่ายขาดเงินสะสมประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ท่าตลาดได้พิจารณาด้วยครับ

นายนิวัติ หิรัญ -เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.ท่าตลาด สมาชิก อบต.ท่าตลาด

(นายก อบต.ท่าตลาด) หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน

หลักการและเหตุผล

เน่ืองด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด มีภารกิจหน้าท่ีใน

การพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภายใต้

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๖๒ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัด

ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณภัยการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน และภารกิจด้านต่าง ๆ อีกมากมาย

ดังน้ัน เพ่ือให้ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ท่าตลาด สําเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก ความสงบและ

ปลอดภัย ความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าตลาดรวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องจัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง

สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลท่าตลาด โดยขอจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่าตลาดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ซ่ึงมีรายละเอียดในการขอจ่ายขาดเงิน

สะสมเพ่ือจัดซ้ือรถยนต์ ดังน้ี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง

๑.รถน่ังส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า จํานวน ๒ คัน ๆ ละ

๙๐๗,๐๐๐ บาท เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๘๑๔,๐๐๐ บาท โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง

มาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังน้ี

-รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอร่ี (BEV) ท่ีมีขนาดความจุของ

แบตเตอร่ีตั้งแต่ ๓๐ กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ข้ึนไปและกําลังมอเตอร์ไฟฟ้า

สูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ กิโลวัตต์

๑) เป็นรถยนต์นั่ง ประเภทแบตเตอร่ี (BEV)อย่างน้อย ๔ ประตู
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๒) สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ท้ังแบบปกติ (Normal Charge) และ

แบบเร็ว (Quick Charge)

๓) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ วิทยุอุปกรณ์มาตรฐานจาก

โรงงานและอุปกรณ์สําหรับอัดประจุไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ ดังน้ี

๑. เพ่ือให้มียานพาหนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และนํามาใช้

ทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางคันเดิมท่ีหมดอายุการใช้

งาน และท่ีใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐ ปี มีสภาพเก่าและชํารุด ไม่

ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถ เสียบ่อย ไม่คุ้มค่าต่อการบํารุงรักษาและซ่อมแซม

๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานที่ได้รับ

มอบหมายแล้วเสร็จ ถูกต้องรวดเร็ว เหมาะสม สะดวก ประหยัด ทําให้

ผลงานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

๓. เพ่ือใช้สําหรับติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอก รับ-ส่ง

เอกสาร และภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร

ประโยชน์ มีดังน้ี

๑.ความเงียบและอัตราเร่งท่ีสามารถควบคุมได้

รถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีสู่มอเตอร์เพ่ือทําการ

ขับเคลื่อน โดยท่ีไม่ได้ใช้เคร่ืองยนต์สันดาป ภายในจึงไม่ก่อให้เกิดการเผา

ไหม้ ทําให้เสียงของการทํางานของรถยนต์ไฟฟ้านั้นเงียบกว่ารถยนต์ท่ีใช้

น้ํามันเช้ือเพลิงหลายเท่า และสามารถทําให้มีอัตราเร่งเป็นไปได้อย่างที่ใจ

ต้องการ เพราะไม่มีขั้นตอนการทดเกียร์อีกต่อไป จึงทําให้รถยนต์

สามารถตอบสนองในการขับข่ีได้ตามความต้องการของผู้ขับ

๒.ประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมบํารุง

รถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยประหยัดเงินค่าน้ํามันและค่าซ่อมบํารุง

เพราะรถยนต์ชนิดน้ีใช้พลังงานไฟฟ้ามาแทนท่ีของน้ํามันเช้ือเพลิงที่มี

ราคาสูง เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมี

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาน้อยกว่า เพราะ ไม่มีเคร่ืองยนต์และไม่ต้อง



7

เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเคร่ือง จึงทําให้การดูแลรักษาเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน ไม่ต้อง

เสียเวลาในการนํารถยนต์ไปเข้ารับการบํารุงรักษาบ่อย ๆ

๓. ช่วยลดมลภาวะ

สําหรับโลกของเราท่ีตกอยู่ในสภาวะโลกร้อน รถยนต์ไฟฟ้า

เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการลดมลภาวะของโลก เพราะไม่มีการเผาไหม้

ของเคร่ืองยนต์ท่ีก่อให้เกิดไอเสียและมลภาวะทางอากาศท่ีนําไปสู่ภาวะ

โลกร้อน เช่น ควัน ไอเสียของรถยนต์ก็จะหายไป

๔. ไม่ต้องเสียเวลาเพราะสามารถชาร์จแบตไฟบ้านได้ (ท่ีสํานักงาน)

ไม่ต้องต่อคิวเพ่ือเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยัง

ป้ัมน้ํามัน สามารถชาร์จแบตไว้ได้ในขณะท่ีเลิกงานแล้ว เม่ือกลับมาท่ี

ทํางานก็จะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ต้องกังวลเร่ืองการเสียเวลาท่ี

สถานีบริการน้ํามันอีกต่อไป

นายมนชัย พร้อมมูล -กระผมขอถามฝ่ายเลขานุการสภาฯ ด้วยครับว่าสามารถนําเงินสะสม

(ประธานสภาฯ) มาใช้ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ได้หรือไม่

น.ส.ณาปรีญา นกแก้ว -เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารตลอด

เลขานุการสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๗ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้อนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้

เง่ือนไข ดังน้ี

(๑) ให้กระทําได้เฉพาะภารกิจซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย

กว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปี

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึนเม่ือได้กันเงินสะสมสํารอง
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จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสม

คงเหลือไม่ต่ํากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองค์การ

บริหารส่วนตําบลต้องมีเงินสะสมเหลือไม่ต่ํากว่าห้าล้านบาท

(๔) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินต้องดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน

หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้

จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว หากใน

ภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนําเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการ

จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือดําเนินงานในส่วนท่ีเหลือได้

ท้ังน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เงินสะสม โดยคํานึงถึง

ฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพใน

ระยะยาว

นายมนชัย พร้อมมูล -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ

(ประธานสภาฯ)

นางหฤทัย ทองสุวรรณ -ทําไมไม่ลองซ้ือมาใช้สัก ๑ คันก่อน เพ่ือจะได้ดูว่ามีประสิทธิภาพเป็น

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒) อย่างไร

นายนิวัติ หิรัญ -เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ครับ

(นายก อบต.ท่าตลาด)

นางหฤทัย ทองสุวรรณ -เป็นรถเก๋งหรือรถกระบะคะ

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒)

นายนิวัติ หิรัญ -เป็นรถเก๋งครับ

(นายก อบต.ท่าตลาด)

นางหฤทัย ทองสุวรรณ -เราน่าจะนํางบประมาณไปใช้อย่างอื่น ขอให้สมาชิกสภา หมู่ท่ี ๑ ซ่ึง

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒) เป็นผู้ชํานาญการเร่ืองรถยนต์ชี้แนะด้วยค่ะ
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นายสุนทร กิฬาลาช -รถไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นรถจีน ถ้าไม่มีคนดูแลรักษาก็จะไม่มีประโยชน์

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑) ควรจะนําเงินท่ีจะซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าน้ี นําไปทําอย่างอ่ืนดีกว่าครับ

นายประวิทย์ บุญมี -ผมก็เห็นด้วยกับท่านนายกฯ แต่ที่ผ่านมารถยนต์ของ อบต.มีมากและที่

(รองประธานสภาฯ) จอดรถก็ไม่มี และก็ไม่มีการบํารุงรักษา ผมเห็นควรทําที่จอดรถให้

เรียบร้อยก่อนเพ่ือเป็นการบํารุงรักษาท่ีดี

นายนิวัติ หิรัญ -ท่ีจะซ้ือ ๒ คันก่อนเพราะมีระยะเวลากําหนด ส่วนโรงรถเราก็ต้อง

(นายก อบต.ท่าตลาด) ปรับปรุง ถ้าหากเราทําโรงรถแล้วงบประมาณท่ีจะนําไปพัฒนาทุก

หมู่บ้านล่ะครับ

นายสุนทร กิฬาลาช -รถขยะที่จะทําเป็นคอนเทรนเนอร์เป็นอย่างไรครับ

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑)

นายนิวัติ หิรัญ -ผมให้แต่ละกองได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว ผมขออภัยท่ีไม่สามารถนํา

(นายก อบต.ท่าตลาด) เอกสารมาให้สภาฯ ได้เห็นได้ทัน รวมถึงชุดนอแม็กส์

นายสุนทร กิฬาลาช -ของเทศบาลสามพรานมีแล้ว แต่ก็จอดท้ิงไว้ไม่ได้ใช้ เน่ืองจากต้องยกข้ึน

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑) ยกลง ลําบากในการใช้

นายนิวัติ หิรัญ -เป็นความคิดที่ดีครับ ถ้าเราได้รถคันใหม่มาเราจะใช้รถกระบะและ

(นายก อบต.ท่าตลาด) รถเฮ้ียบไปช่วยในการเก็บขยะ

นายมนชัย พร้อมมูล -เราซ้ือมาวางท่ีจัดใหญ่ ๆ น่าจะมีประโยชน์มากกว่า

(ประธานสภาฯ)

นางหฤทัย ทองสุวรรณ -ราคาคันละเท่าไหร่คะ

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒)

นายนิวัติ หิรัญ -ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ครับ คันละ ๙๐๗,๐๐๐ บาท

(นายก อบต.ท่าตลาด)

นายมนชัย พร้อมมูล -ผมขอมติท่ีประชุมด้วยครับว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่าย

(ประธานสภาฯ) ขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า จํานวน ๒ คัน ได้โปรดยกมือ

ครับ

มติที่ประชุม -มีมติไม่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า

จํานวน ๒ คัน จํานวน ๙ เสียง
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ

๔.๑ เร่ือง ปรึกษาหารือเก่ียวกับการดําเนินการโครงสร้างพื้นฐาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม รวมท้ังภารกิจอํานาจหน้าที่

ในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด เพ่ือแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน ส่วนราชการที่

รับผิดชอบ ประกอบไปด้วย

๑) สํานักปลัด

๒) กองคลัง

๓) กองช่าง

๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายมนชัย พร้อมมูล -ขอเชิญส่วนราชการต่าง ๆ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ครับ

(ประธานสภาฯ)

พ.จ.อ.สุริยัน พรหมศิริ -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร

(หัวหน้าสํานักปลัด) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของสํานักปลัดก็จะมี เร่ืองให้

ทราบดังน้ี

สํานักปลัด
๑ การขอทํากิจการนอกเขต อบต. โครงการขุดลอกคลอง

1. คลองบางสีจาก (เขต อบต.ยายชา)
2. คลองบางหลวง (เขต อบต.ยายชา
3. คลองชูเกียรติ (เขต อบต.คลองใหม่)

๒ ติดตั้งป้ายซอย หมู่ที่ 1 – 10 (มีในแผน)
๓ จัดซ้ือชุดดับเพลิง (ไม่ต้องมีในแผน)
๔ จัดซ้ือเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงหาบหาม ขนาดใหญ่ 60 แรงม้า (ต้องเพ่ิมเติม)
5 จัดซ้ือหัวฉีดนํ้าดับเพลิงแบบด้ามปืน หัวฉีดนํ้าดับเพลิงแบบตั้งพ้ืน (มีในแผน)
6 ซ่อมแซมประตูนํ้าทุกจุด (ไม่ต้องมีในแผน)
7 จัดซ้ือโดรนสําหรับถ่ายภาพ จับความร้อน ทําแผนท่ีสํารวจได้ (มีกล้อง) (มีในแผน)
8 ซื้อโดรนสําหรับการเกษตร พ่นยา พ่นสารเคมี พ่นปุ๋ย (มีในแผน)
9 จัดซ้ือโดรนสําหรับหยิบของขึ้นไป นํ้าหนัก 2 กิโล (มีในแผน)
10 จัดซ้ือแผนโซล่าเซล 5 kW พร้อมติดต้ังบนหลังคาอาคารสํานักงาน หรือบริเวณพ้ืนที่ท่ี

เหมาะสมเพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สําหรับใช้ในองค์กร



11

ช่วยประหยัดค่าไฟ ไม่ปล่อย CO2 ช่วยลดโลกร้อน ลดการเกิดมลพิษ (มีในแผน)
11 จัดซ้ือเคร่ืองสกัดลม กําลังเคร่ือง 3500 wพร้อมปั๊มลมสายพาน ขนาด 64 ลิตร

(มีในแผน)
12 การปรับปรุงรถดับเพลิงคันใหญ่ๆ (ต้องเพ่ิมเติม)
13 การป้องกันนํ้าท่วมตามจุดต่างๆ (ไม่ต้องมีในแผน)
14 ปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ไม่ต้องมีในแผน)
15 จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง สําหรับลงพ้ืนที่ (ไม่ต้องมีในแผน)
16 จัดซ้ือรถปืนดับเพลิง
17 จัดซ้ือถังดับเพลิงติดตั้งตามจุดต่างๆ

น.ส.สุรภา ทองเมือง -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร

(ผอ.กองคลัง ) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองคลังก็จะมี เร่ืองให้

ทราบดังน้ี

กองคลัง
1 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2 โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบค่านํ้าประปา ค่าขยะมูลฝอย

นายสุรศักดิ์ ศรแก้ว -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร

(รก.ผอ.กองช่าง) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองช่างก็จะมี เร่ืองให้

ทราบดังน้ี

กองช่าง
1 จัดซ้ือรถกระเช้า 1 คัน (ต้องเพ่ิมแผน)
2 โครงการติดต้ังแท๊งค์นํ้า หมู่ที่ 2 (ต้องเปลี่ยนแปลงแผน)
3 โครงการก่อสร้างเขื่อนต่างๆ ต้องดําเนินการวัดพ้ืนท่ีใหม่ให้ถูกต้อง เพ่ือนําเข้าสภาขอ

เปล่ียนแปลงแผน
4 โครงการก่อสร้างแท๊งค์นํ้า หมู่ที่ ๙ (มีในแผน)
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ (บ้านท่าตลาดไปบ้านคลองลัดนาง

แท่น) ตําบลท่าตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ไม่ต้องมีในแผน)
6 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเส้นหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไร่ขิง บ้าน

คลองลัดนางแท่น หมู่ที่ ๘ ตําบลท่าตลาด (ไม่ต้องมีในแผน)
7 โครงการ ม.1 ก่อสร้างเขื่อน คสล (ต้องเปลี่ยนแปลงแผน)
8 โครงการ ม.2 ปูยางถนน ศิริชัย พร้อมท่อระบายนํ้า (ต้องเปลี่ยนแปลงแผน)
9 โครงการ ม.3 ปูยาง ซอยท่าตลาด ซอย 1 พร้อมท่อระบายนํ้า (ต้องเปลี่ยนแปลงแผน)
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10 โครงการ ม.4 + ม.6 ปูยาง ซอยโรงช้าง พร้อมท่อระบายนํ้า (ต้องเปลี่ยนแปลงแผน)
11 โครงการ ม.4 ปูยาง ซอยแฟลตกันยา (ต้องเปลี่ยนแปลงแผน)
12 โครงการ ม.4 ปูยาง ซอยเซน (ต้องเปลี่ยนแปลงแผน)
13 โครงการ ม.5 เขื่อน คลองพลู (ต้องเปลี่ยนแปลงแผน)
14 โครงการ ม.6 ดันท่อลอดจากวรารมย์ ข้ามไปบ้านเบล (ไม่ต้องมีในแผน)
15 โครงการ ม.7 ก่อสร้างเขื่อนคลองแถวตาล (ต้องเปลี่ยนแปลงแผน)
16 โครงการ ม. 9 ปูยาง ถนน เริ่มจากปากทางโต๊ะสนุก ถึง คลองลัดนางแทน (ต้อง

เปล่ียนแปลงแผน)
17 - ซ่อมประตูนํ้า (ไม่ต้องมีในแผน)

- เขื่อนคลองต้นไทร (หากงบเหลือ)
18 โครงการ ม.10 ก่อสร้างเขื่อน คสล. คลองต้นสําโรง (ต้องเปลี่ยนแปลงแผน)
19 ซ่อมประตูนํ้า ม.6โรงเหล็ก, สภาเก่า ม.10 ใกล้ที่สูบนํ้าลงคลอง (ไม่ต้องมีในแผน)
20 โครงการก่อสร้างทางเดินไปยังคลองยายเปีย หมู่ที่ ๙ (ต้องเพ่ิมแผน)
21 โครงการ ม.6 ก่อสร้างทางเดินริมคลองซอยโรงเหล็ก (ต้องเพ่ิมแผน)

น.ส.อารีย์ เป่ียมมีสมบูรณ์ -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร

(รก.ผอ.กองสาธาฯ) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมก็จะมี เร่ืองให้ทราบดังน้ี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1 จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต (มีอยู่ในแผนฯ)
2 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย (มีอยู่ในแผนฯ)
3 จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ ตัวถังชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์

ดีเซล ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ถังคอน
เทนเนอร์ มีความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. (มีในแผน)

4 จัดซ้ือถังคอนเทนเนอร์ มีความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. (มีในแผน)
5 โครงการกําจัดวัชพืชริมถนนและลําคลองสาธารณะ (มีในแผน)

- ม. 7 คลองยายวรรณ คลองป้าเขียน คลองน้าเสริฐ คลองแถวตาล
- ม. 8 คลองยายแก้ว คลองก๋งเบ้ียว

นายศุภชัย ชุษณะนาคินทร์ -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร

(ผอ.กองการศึกษาฯ) ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมก็จะมี เร่ืองให้ทราบดังน้ี
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (มีในแผน)
2 จัดซ้ือครุภัณฑง์านบ้านงานครัว ฯลฯ (ต้องเพ่ิมแผน)
3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียง ฯลฯ (ต้องเพ่ิมแผน)
4 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ศพด.ในสังกัด อบต.ท่าตลาด ฯลฯ (ต้องเพ่ิมแผน)
5 จัดซ้ือแบบสมาร์ททีวี สําหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ท่าตลาด ฯลฯ (มีในแผน)
6 จัดซ้ือพัดลมโคจร ขนาด 18 น้ิว ฯลฯ (มีในแผน)
7 จัดซ้ือถังเก็บนํ้า PE ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมติดต้ัง (มีในแผน)
8 จัดซ้ือปั้มนํ้าอัตโนมัติ (มีในแผน)
9 จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง (ไม่ต้องมีในแผน)
10 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ต้องเพ่ิมแผน)
11 จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ฯลฯ (ต้องเพ่ิมแผน)

นายมนชัย พร้อมมูล -มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ

(ประธานสภาฯ) -ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม -รับทราบ จํานวน ๙ เสียง

๔.๒ เร่ือง การดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้าที่ในด้านต่าง ๆ

นายมนชัย พร้อมมูล -ขอเชิญสมาชิกฯ แต่ละหมู่ แจ้งต่อท่ีประชุมครับ

(ประธานสภาฯ)

นายสุนทร กิฬาลาช -เร่ืองสวะในคลอง หญ้าข้างทางและขุดลอกคลอง

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑)

นางหฤทัย ทองสุวรรณ -วางท่อระบายน้ําคู่กับท่อเก่าให้ไปลงคลองปู่ร้อยแปด เทลาดยางซอย

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒) ผดุงชัยกิมเหลียงและขอถังขยะ ๑ ถังไปต้ังท่ีสุดซอย หมู่ท่ี ๒ ตรงสร้าง

แท้งน้ํา

นางสุธาสินี อยู่ในธรรม -ขอบคุณท่านนายกฯ ท่ีไปแก้ปัญหาบริเวณบ้านสมควร

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3)

นายจรัส พงษ์รอด -ต้องการให้ไปลอกท่อระบายน้ําใต้สะพาน

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔)

นายเฉลิมชัย ธนากรวโรดม - เร่ืองประปา

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5)
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นายปรีชา นาคอ่วมค้า -น้ําประปาร่ัวตรงบริเวณคลองยายวัน เร่ืองดอกจอก ยังฉีดไม่ตลอด

(สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 7) คลอง

นางสายทอง เอ่ียมมี -ขอให้ไปฉีดผักตบชวาท่ีคลองต้นไทร หญ้าข้างทางและแมลงกําลัง

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๙) ระบาด เป็นตัวแมลงท่ีฝังตัวใสตัวคน แต่ไม่ทราบว่าเป็นแมลงชนิดใด

นายประวิทย์ บุญมี -ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ท่ี ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อยก็ให้ไปตัดหญ้า

(รองประธานสภาฯ) และฉีดยาฆ่าหญ้า

-โครงการท่ีค่ายลูกเสือ

-ท่อประปาที่จะผ่านไปทางบ้านป้าแตงอ่อน ช่วยดําเนินการแก้ไขให้ด้วย

ครับ

นายมนชัย พร้อมมูล -ขอบคุณท่านนายกฯ ท่ีไปช่วยแก้ไขปัญหาซอญผู้ใหญ่เจียน

(ประธานสภาฯ)

นายนิวัติ หิรัญ -ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ด้วยใจจริงครับ ทุก ๆ ปัญหาทาง อบต.

(นายก อบต.ท่าตลาด) จะเร่งแก้ไขปัญหาให้นะครับ

- หมู่ท่ี ๑ สวะในคลอง งบประมาณเรามี ๒๖ ล้าน สมาชิกไม่ได้เสนอ

โครงการอะไรมาเลย

- หมู่ท่ี ๒ ก็ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้แจ้งมา

- หมู่ท่ี ๓ ซอยบ้านสมควรก็ดําเนินการให้แล้ว

- หมู่ท่ี ๔ ท่อระบายน้ําอย่างเดียว

-หมู่ท่ี ๕ ประปาอย่างเดียว

- หมู่ท่ี ๗ ผักตบชวา ดอกจอก ประปาร่ัว ส่วนลอกคลองก็จะจ่ายขาด

เงินสะสม

- หมู่ท่ี ๙ ฉีดผักตบชวา แมลง ซ่ึงกัดแล้วฝังเข้าไปในเนื้อ ทาง อบต.ก็ยัง

ไม่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสามพราน ก็ขอให้ ผอ.กองสาธารณสุขและ

รองปลัดไปตรวจสอบและแจ้งให้สาธารณสุขอําเภอทราบด้วย และแจ้งไป

ท่ีโรงพยาบาลสามพรานด้วย

- หมู่ท่ี ๘ เร่ืองการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เราต้องดําเนิน

การอยู่แล้วครับเพราะต้องให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทียบเท่าโรงเรียนเอกชน

- หมู่ท่ี ๖ ก็ยังติดตามอยู่นะครับ ในซอยเจซีเลส

นางหฤทัย ทองสุวรรณ -ขอเพ่ิมเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีร้ัว

(สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒) - แท้งน้ํา
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นายนิวัติ หิรัญ -ร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอยู่ในข้อบัญญัติอยู่แล้วครับ

(นายก อบต.ท่าตลาด) -แท้งน้ํา เราจะต้องกรอกในระบบ Thai Waterplan

นายประวิทย์ บุญมี -ยาฆ่าหญ้า หมู่ท่ี ๘ ฉีดทันไหมครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(รองประธานสภาฯ)

นายนิวัติ หิรัญ -มอบรองปลัดรับไปดําเนินการด้วยครับ

(นายก อบต.ท่าตลาด)

ท่ีประชุม -รับทราบ

นายมนชัย พร้อมมูล -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอ

(ประธานสภาฯ) ปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 1๒.๔๕ น.

(ลงช่ือ) ณาปรีญา นกแก้ว ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

( นางสาวณาปรีญา นกแก้ว )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่าตลาด สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ.256๖ วันพุธท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา

๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

(ลงช่ือ) สุธาสินี อยู่ในธรรม กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสุธาสินี อยู่ในธรรม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด หมู่ท่ี ๓

(ลงช่ือ) จรัส พงษ์รอด กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายจรัส พงษ์รอด)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด หมู่ท่ี ๔
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(ลงช่ือ) ธเนศ เ--ลิศสมจิตร กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายธเนศ เลิศสมจิตร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด หมู่ท่ี ๑๐

ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด ได้รับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาดคร้ังน้ีแล้ว เม่ือวันท่ี..................................................................

(ลงช่ือ) มนชัย พร้อมมูล

( นายมนชัย พร้อมมูล )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด


